



ที่ UMS./EXS./023-64

6 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์
เรียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการผลิตและขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าแต่บริษัทฯ จะต้องเข้าร่วมประมูลราคาในโครงการก่อน ทำให้โครงการลงทุนในขณะนั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่และหากได้รับการคัดเลือกแล้ว บริษัทฯ จึงจะมีการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ณ สถานที่ทำการของลูกค้า รวมทั้ง ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับลูกค้าต่อไป

หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการและชนะการประมูลในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับลูกค้าในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนในโครงการดังกล่าวจำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 24.70 ล้านบาท และรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศในการลงทุนของโครงการดังกล่าว ดังนี้

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้เป็นการขยายธุรกิจไปด้านพลังงานทดแทน เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงในทางธุรกิจและทำให้บริษัทฯ มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้ง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ลูกค้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า) ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำรายการที่เหมาะสม เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงในทางธุรกิจรวมทั้ง รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับร้อยละ 3.95 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโตม ลีवलมวิบูลย์)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ /
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน